

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔

นายกคนนี้ไม่ธรรมดา

เมื่อคืนหรือวันไหนที่เทศน์ลากคนขึ้นนรกไม่ยอมขึ้น มันตกลงดิ้นะ เทศน์ลากคนขึ้นนรกมันไม่ยอมขึ้น ทีนี้ไสลงไป ยังบอกว่าไปหาโคตรหาเช่ามาลงด้วยกันเดี๋ยวนี้ กำลังจะให้ลงนรก เพราะดึงขึ้นมันไม่ขึ้นแล้วก็ให้พากันลง มีโคตรมีเช่าให้รับลากลง เวลานี้จะให้ลงนรก เพราะสอนให้ขึ้นมันไม่ขึ้น ตกลงดี สอนให้ขึ้นมันไม่ขึ้น ทีนี้ก็สอนให้ลงสอนให้ลงไม่ใช่ธรรมดา ให้ลากกันลงเดี๋ยวนี้ ไปหาโคตรหาเช่ามา มันขบขันดิ้นะ ไม่มีใครเทศน์อย่างนี้ใช้ไหม ก็มีหลวงตาองค์เดียว เทศน์ไปทุกแห่งทุกมุม เจ้าของฟังยังอดขบขันไม่ได้นะ ก็เวลามันออกมันไม่ได้ว่าเจ้าของเป็นใคร มันออกเป็นธรรมล้วน ๆ ออกเลย ทีนี้เวลามาฟังก็เหมือนว่าเป็นเรื่องบุคคลไป ฟังก็มีขบขันมีอะไร แต่เวลาเทศน์มันไม่ได้สนใจนะว่าจะเป็นขบขันอะไรไม่มี เราฟังแล้วขบขัน

สรุปทองคำและดอลลาร์วันที่ ๒๑ ส.ค. ทองคำได้ ๑๘ บาท ๑ สตางค์ ดอลลาร์ได้ ๑๑๒ ดอลลาร์ จะขยับเรื่อยนะต่อไปนี้ ให้ถอยไม่ถอย จะตั้งรากตั้งฐานบำรุงกันขึ้นเรื่อย ๆ เวลานี้เราสมประกอบแล้วพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟัง นี้ละธรรมพูดอย่างตรงไปตรงมา สมประกอบแล้ว ได้ผู้นำก็สมประกอบที่สุดแล้ว ทางศาสนาสมประกอบมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เลยทุกอย่างมาแล้วจะหาที่ต้องติที่ไหน แต่จิตใจของเรามันเอนเอียง ๆ คือยึดตรงไหนก็จะฟัง ๆ ยึดที่จะพาขึ้นไม่ค่อยมีและไม่มี นี่รู้สึกว่าเป็นเปิดจำขึ้นมาแล้วชาติไทยของเราเวลานี้ เปิดจำขึ้นมาเพื่ออุกฉุกชาติไทยของเรา เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคน ๆ ให้สนใจเถิดว่าฉันเลย จะไม่พาจมนำคนนี้ เราคิดเต็มหัวใจเราแล้ว ได้กำหนดทุกอย่าง ๆ แล้ว บินทีเดียว เอา ผู้นำคนนี้จะพาพี่น้องชาวไทยจมน้ำก็ให้เห็นเสียที่ที่พาให้จมน้ำตลอดมา ๆ และจะให้จมน้ำเห็นประจักษ์แล้วนะ เดี่ยวนี้กำลังจมน้ำกำลังลาก

ไม่ได้อยู่นะ เราทราบมาตลอด ไม่ได้หยุดได้อยู่ เพื่อประโยชน์ของโลกทั้งนั้น ไปที่ไหน ๆ แต่ก่อนเราก็เป็นธรรมดา ธรรมดาอย่างไร คือผู้ที่ออกไปทำหน้าที่ ยิ่งเป็นนายกด้วยแล้วไปทำหน้าที่ต่อชาติ เรียกว่าใหญ่โต ๆ ร้อยเปอร์เซ็นต์ ๆ ก็ธรรมดาจะต้องเอาเงินแผ่นดินนี้ไปเป็นค่าพาหนะเป็นอะไร ๆ ทั้งหมด ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของเลย นี่เป็นธรรมดาอย่างนั้น แต่นายกของเราคนนี้ได้เป็นอย่างนั้น คว่าเอาปัจจัยของเจ้าของเงินของเจ้าของออกมาจำนวนเท่าไร ๆ ออกไปเมืองนอกเมืองนา นี่เราไม่ได้พูดทุกกระเปียดนะ เราพูดให้ฟังชัด ๆ อย่างนี้

เวลาไปที่ไหนมาที่ไหนเราก็คิดตายใจว่า จะมีแต่เงินของรัฐบาลทั้งนั้น เงินของแผ่นดิน ๆ ออกไปช่วย เป็นปรกติมาอย่างนั้น แต่ผู้นำผู้นำไม่ได้เป็นอย่างนั้นโดย

ถ่ายเดียวนะ ถ้าหากจะพูดเต็มยั้นก็คือว่าเอาของตัวเอง แต่นี่เพื่อแบ่งสู้แบ่งรับ ส่วนมากเป็นของส่วนตัวเจ้าของออก ไปที่ไหน ๆ ไม่ค่อยจะไปยุ่งกับเงินสมบัติของแผ่นดิน เวลาถูกถามว่าทำไมจึงไม่เอาเงินของแผ่นดิน เวลาเงินของแผ่นดินเรากำลังบอบบางมากแทบจะว่าไม่มี เมื่อเราพอตะเกียกตะกายอยู่จึงไม่ควรจะรบกวนในเวลาเช่นนี้ นั่นถูกต้องฟังซิ เพราะฉะนั้นจึงต้องเอาเงินของตัวเองออก ไปที่ไหน ๆ ฟังซินะ เอาเงินของตัวเองออกไป ขึ้นเครื่องบิน ทุกอย่างการเดินทางที่อยู่ทั้งกินทั้งหลับทั้งนอนธรรมดาที่ต้องเป็นเรื่องสมบัติของแผ่นดิน อันนี้ยังเอาของเจ้าของออก ๆ เราทราบมาที่หลังนะ แต่ก่อนเราไม่ได้คิด เรียกว่าเอาจริงเอาจังมากทีเดียว

เวลามีใครต่อใครมาถาม ทำไมไม่เอาเงินของชาติไป โห้ย เวลาเงินของชาติกำลังทุกข์ยากเต็มที่ ไม่ควรรบกวน เมื่อพอตะเกียกตะกายได้อยู่ก็จะพยายามตะเกียกตะกายอย่างนี้ นั่นฟังซินะ เราหาที่ไหนวะ เพราะฉะนั้นจึงได้เตือนพี่น้องชาวไทยเราทุกอย่าง ดิบบอกว่าดี ชั่วบอกว่าชั่ว เต็มยศเหมือนกัน ธรรมต้องตรงไปตรงมาเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ ไม่เรียกว่าธรรม ต้องให้ตรงไปตรงมา ผิดบอกว่าผิด ถูกบอกว่าถูก ดิบบอกว่าดี ชั่วบอกว่าชั่ว นี่คือธรรม เป็นที่ตายใจของโลกได้ตลอดตั้งกับตั้งกัลป์ มีแต่เรื่องเป็นธรรมล้วน ๆ ตรงไปตรงมาอย่างนี้ ใ้อัปปลิ้นปล้อนหลอกลวงตมตุนนี้ไม่ใช่ธรรม นี่คือข้าศึกของธรรม แล้วก็ข้าศึกของเราผู้ถือธรรม เผลอแล้วให้มันตมได้นะ

อยู่ในเรือนเรา เราก็ดูแต่ของดี ๆ ฟังซินะ เอ้า พูดให้มันชัด ๆ ถ้าคว่าไปข้าง ๆ นี่ไปเจอหมอน เอ้ หมอนนี้มันดีหรือไม่ดีน้ำ มันอยากได้หมอนดีเพื่อนอนหลับครอก ๆ จนกระทั่งพระมา กุสลา ธมฺมา ยังไม่ตื่น เพราะพระท่านนี้กว่าตายแล้ว มันได้หมอนดีมันนอนจมครอก ๆ ให้พระมา กุสลา ธมฺมา พระมาจะได้ยินเสียงครอก ๆ อยู่ที่นี่มันหาแต่ของดีอย่างนั้นนะ ไม่ได้หาของดีอย่างธรรมท่านหา ก็เลสพาทาของดีอย่างนั้น แล้วล้วนแล้วแต่ของเลวจุตลง ๆ อยู่ในบ้านในเรือน สมบัติสิ่งของเงินทองเราต้องการแต่ของดี ๆ ทุกอย่างในตัวของเรากระจายออกไป มีแต่ของดี ๆ ที่นี้เมื่อเกี่ยวโยงไปทางภายนอก เราก็ดูหาของดีหาคนดี หาของดีหาคนดี หาผู้นำดี

ในวัดก็เหมือนกัน วัดสำคัญทางวัด โลกสำคัญทางโลก คือธรรมสำคัญทางธรรม โลกสำคัญทางโลก เริ่มมาตั้งแต่ผู้นำของชาติ ลงมาเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ถึงสารวัตรผู้ใหญ่บ้านอีก หาแต่คนดีทั้งนั้นไม่หาคนชั่ว แม้เช่นนั้นมันยังเล็ดลอดออกไป ๆ บานปลายไปเป็นความชั่วช้าลามกเต็มบ้านเต็มเมือง จนชินชาหน้าด่านไปหมด เพราะความชั่วมันออกหน้าออกตา มันไม่สะทกสะท้าน มันชินชาจนกลายเป็นหน้าด่านไป ทั้ง ๆ ที่เราหาของดีความชั่วมันก็แทรกไปจนได้

มันมีอยู่ทั่วไปความชั่ว เพราะออกจากหัวใจ หัวใจมีกิเลส กิเลสเป็นตัวชั่วช้า ลามก ธรรมจะออกที่ไหนกิเลสปิด ๆ ถ้าเรื่องกิเลสออกผิงเลยเถียว ประตูปิดไม่ทันก็ พังเลย ถ้ากิเลสออก-ออกง่ายมาก ถ้าธรรมออกนี้ โอ้ย ออกยากลำบากลำบาก ฟืน้องทั้ง หลายเราให้ต่างคนต่างตั้งเนื้อตั้งตัว เวลานี้เราจะกำลังพยุงชาติไทยเรา เหมือนว่าจะ ตาย สลบไสลฟื้นขึ้นมานั่นเอง กำลังสลบไสลจะถึงชั้นล่มจม เห็นด้วยกันทุกคน เวลานี้ กำลังฟื้นขึ้นมา ๆ เมื่อฟื้นขึ้นมาแล้วให้ต่างคนต่างอุตสาห์พยายามพยุงกัน ช่วยกัน หนุนกัน แล้วต่างคนต่างช่วย ต่างคนต่างหนุน ๖๒ ล้านคนเป็นยังงี้ จะไม่ขึ้นได้ยังงี้ เมืองไทย ตั้งแต่จะให้จมนี้ไม่ถึง ๖๒ ล้านคน ๓-๔ คนตัวเป้ง ๆ เท่านั้นมันเอาให้จมได้ นะ นี่เราพยายามพยุงทุกคนต้องขึ้นได้

เมื่อวานนี้ก็ทราบมาแล้วถึงเรื่องที่เราไปมอบทองคำว่า ท่านนายกท่านพอใจมาก เป็นเรื่องอภัยคัยของท่านเองนะเราไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง ตั้งแต่งานใหญ่โตของท่านเรา ยังรีบตัดออกทันที เพราะเราไม่ทราบ แต่ท่านเกรงใจเรา ท่านจะให้แบ่งงานของเราที่จะ ไปมอบทองคำเข้าไปในงานใหญ่ของท่าน พอเราทราบทีหลังเราตัดออกเลย ให้ท่านทำ ตามอภัยคัย ก็ทำตั้งแต่เข้ายันค่าเห็นใหม่ละ ผิดใหม่ เมื่อวันที่ ๒๐ นั้นละที่ว่าเป็นงาน ใหญ่โตมาก ดูเหมือนออกทีวีทั่วประเทศ ดีไม่ดีทั่วโลกด้วย ก็เพราะเป็นงานใหญ่โต อัน นี้งานนี้ก็ผ่านไปแล้วเรียบร้อยแล้ว ท่านบอกมาว่าท่านส่งกระทรวงต่าง ๆ ช่วยผ้าป่าวันที่จะ มอบทองคำที่ทำเนียบรัฐบาล

แต่นี่วันยังไม่ได้กำหนด มีกระทรวงทุกกระทรวงที่จะมาทอดผ้าป่าร่วมมหากุศล เพื่อชาติไทยของเราในวันนั้น เวลานี้ท่านบอกว่ากำลังเริ่มงาน กำหนดกฎเกณฑ์ได้วัน เวลาแน่นอนแล้วท่านจะบอกมาอีกทีหนึ่ง อันนี้เกี่ยวกับเรื่องบอกไปทางกระทรวง กระทรวงก็ต้องไปทางทบวงทางกรมทางอะไรแต่ละแห่ง ๆ ก็ต้องกินเวลานาน จนกว่า ทางนั้นจะพร้อมกันเมื่อไรแล้วจะบอกมา บอกวันแน่วันมอบทองคำ เราก็กำหนดออก เดินทางได้ เพราะเราบอกว่าเราไม่มีธุระอะไรส่วนตัว ขอให้ทางโน้นเป็นผู้พิจารณาเห็น สมควรเอง เราบอกกัน ทางโน้นก็บอกมาอย่างนั้น คือพอพร้อมกันเรียบร้อยแล้ววัน ไหน วันนั้นก็บอกมา เราก็จะค่อยออกเดินทางไป นี่ที่ทราบมาเมื่อวานนี้เรียบร้อยแล้ว นี่ก็นายกเห็นใหม่ละ บอกทุกกระทรวงให้ตั้งผ้าป่ามหากุศลแก่ชาติไทยของเรา นั้นฟังซิ

นี่ก็ตั้งเค้าขึ้นมา เรียกว่าตั้งต้นขึ้นมาก็เป็นปฐมฤกษ์อันดีงามแล้วนายกคนนี้ เหมือนเป็นอันดับแรกแล้วที่เชิญชวนพี่น้องชาวไทยทั้งหลายให้ตื่นเนื้อตื่นตัว แล้วทอด ผ้าป่ามหากุศลเพื่อชาติไทยของเรา ก็ได้เริ่มขึ้นมาแล้วเห็นใหม่ละ คนเราเมื่อมีผู้ใหญ่ พาดำเนินทุกสิ่งทุกอย่างเข้มแข็งเบิกบานภายในจิตใจ ยิ้มแย้มแจ่มใสพอกพอใจ ทำ อะไรนุ่มนวล ๆ ไปหมดนะ เพราะฉะนั้นพ่อบ้านจึงสำคัญมาก พ่อบ้านแม่บ้านอย่าไป

ทะเลาะกันกัดกันให้ลูกเห็นก็แล้วกัน ส่วนมากมีแต่กัดกันให้ลูกเห็น ให้ลูกเบื่อ ให้ลูกเอือมระอา

วงราชการต่าง ๆ มากต่อมากมักเป็นอย่างนั้น แย่งกันกินตักกินปอดประชาชน กินที่ไรทะเลาะกันมันก็แตกออกมาละซีความเลวร้ายของตัวเอง ให้ประชาชนซึ่งเทียบ กับว่าลูกนั้นเอือมระอา เราไม่อยากได้ยินไม่อยากได้เห็น สิ่งเหล่านี้มีแต่เรื่องที่จะพาให้ พี่น้องชาวไทยเราล่มจม เราจึงเตือนเสมอ นี่เป็นธรรม เตือนให้ฟังทุกวันนี้เป็นเรื่องของ ธรรม เราไม่ได้อยู่ในวงกรณีทะเลาะวิวาทบาดหมางซึ่งกันและกัน หรือว่าเป็นความขัดแย้งประการใดก็ตาม เราไม่ได้อยู่ในวงนั้น เป็นธรรมล้วน ๆ อยู่ในวงสูงสุดของพระพุทธเจ้า วิมุตติพระนิพพาน ธรรมธาตุ นำออกมาชี้แจงแสดงชะล้างสิ่งที่สกปรกทั้งหลาย ที่เวลานี้กำลังเลวร้ายอยู่ในชาติไทยของเรา กำลังพากันชะกันล้างเต็มกำลังความสามารถ นับตั้งแต่หัวหน้าใหญ่ลงมาคือนายก ต่างคนต่างชวนขวยอย่างนี้ กำลังชะล้างของสกปรก

การเทศนาว่าการอย่างนี้ การแนะนำตักเตือนอย่างนี้ พี่น้องทั้งหลายเข้าใจไหม ว่า เราสอนอย่างนี้เราทำอย่างนี้กับบ้านกับเมืองชาติไทยของเรานี้ ที่เขาบอกว่าเราไปยุ่งกับการบ้านการเมือง การบ้านการเมืองที่พ่อที่แม่มันมาจากไหน เราอยากถามว่าอย่างนั้นนะ หลวงตาบัวเกิดมายังไม่เคยเห็นว่าการบ้านการเมืองเป็นยังไง มันถึงได้ยกเกียรติเอานักหนา การเมืองมันมีเกียรติมาจากที่ไหนเอานักหนา ถึงได้มายกมาเหยียบย่ำทำลายคนทั้งชาติซึ่งเขามีเจตนาดีบำรุงรักษาชาติไทย พลิกำลังวังชาภาชีอกรเข้าไปสู่นี้แล้ว การเมืองมันไปไหน มันเอาไปกินไปกลืนที่ไหน นั่นหรือการเมือง หลวงตาไปกินไปกลืนใครที่ไหนถึงจะว่าหลวงตาไปยุ่งการเมืองวะ

เดี๋ยวนี้เอาน้ำที่สะอาดมาชะมาล้างต่างหาก มันสกปรกจนจะดูไม่ได้จนจะจมทั้งชาติไทย จึงเอาน้ำคืออรรถธรรมเข้ามาชะล้าง หาเรื่องหาราวขึ้นมาเลย เรื่องของกิเลส เรื่องความสกปรกในส้วมในถ่าน หาว่าหลวงตานี้ไปเล่นกับการบ้านการเมือง มันการบ้านการเมืองอะไร ลากคนจากนรกทั้งเป็นขึ้นให้เป็นความผาสุกเย็นใจทั่วหน้ากัน ไว้ออกไวใจซึ่งกันและกันได้ เหมือนอวยวะเดียวกันในชาติไทยของเรา เราสอนอย่างนี้ต่างหาก เราไม่ได้สอนเพื่อความแตกร้าง เพื่อความทำลายซึ่งกันและกัน สิ่งไหนสกปรกน้ำชะล้างลงไป ความชะล้างของน้ำนี้กลายเป็นน้ำสกปรกชะล้างของสกปรก ของสกปรกกลายเป็นของดีขึ้นมา หาว่าไปเล่นอย่างนั้นเล่นอย่างนี้ ตัวส้วมตัวถ่านมันไม่ยอมให้ตะมั้น มันไม่ยอมรับน้ำพวกส้วมพวกถ่าน มันสกปรกขนาดนั้น ถึงขนาดไม่รับน้ำคืออรรถคือธรรม พอจะเอาธรรมลงไปนี้หาเรื่องหาราวขึ้นมาแล้ว ตัวมันสกปรกมันเป็นอย่างนั้นพิจารณาซิ นี่ละที่ว่าเล่นการบ้านการเมือง พี่น้องทั้งหลายพิจารณาซิ

สอนเวลานี้สอนเพื่อชาติไทยล่มจมหรือ ฟังซิ มันสกปรกจนจะไม่มีเหลือมนุษย์
 ตัดบ้านตัดเมืองอยู่แล้ว ความสกปรกกลืนเอา ๆ จนไม่มีบาปมีบุญ ไม่มีผิดมีถูก มีแต่
 ทุจริตานะ มีแต่ความเลวร้ายทั้งหลายฝังหัวใจเป็นอำนาจป่าเถื่อน จะกลืนบ้านกลืนเมือง
 ทั้งประเทศนี้มืออย่างหรือ นีหรือของดี กลืนคนทั้งชาตินีหรือของดี นีหรือที่เรียกว่าการ
 เมือง เป็นอย่างนี้หรือ พิจารณาซิ เออะอะเอากการเมืองมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้ มันวิเศษวิ
 โสมมาจากไหนการเมือง มาสอนหลวงตาบัวสักหน่อยนะ หลวงตาบัวมันเรียนหนังสือแค่
 ป.๓ เท่านั้นไม่ได้มาก เราสงสัยตรงไหนจะได้ถามต่อไป เมื่อมีการมาโต้มาตอบหรือมา
 บอกเราว่า การเมืองคืออย่างนั้นอย่างนี้ เราสงสัยตรงไหนเราก็จะถามไปละที่นี้ชอกแซก
 แต่ระวังจะหงายหมานะพูดตรง ๆ อย่างนี้ เอาจริง ๆ นะนี้ ถ้าลงว่า เอา มา เอาละนะ
 นั้น กางเล็บแล้ว มากี่ผางเลย

ก็เราเจตนาเพื่อโลกเพื่อสงสาร จนกระทั่งหัวใจเราชาตดินเราก็กังขอมเราบอก
 แล้วนี่นะเป็นของเล่นเมื่อไร นี่เป็นครั้งที่สองเราบอกแล้วเรื่องช่วยโลก ช่วยตัวของเราที่
 น่องทั้งหลายก็ฟังแล้วเป็นยังงี้ ไว้หน้ากันที่ไหนระหว่างหลวงตาบัวกับกิเลสชดกัน จะ
 ตายก็ตายฟังซินะ มันไม่ได้ถ้อย เพราะฉะนั้นอำนาจแห่งความเอาจริงเอาจัง เด็ดเดี่ยว
 ในทางอรรถทางธรรม จึงปราบกิเลสเหล่านี้ได้ลงเรียบบูธไปเลย จึงได้นำปฏิบัติเด็ด
 เดี่ยวอาจหาญชาญชัยด้วยความดีทั้งหลายนี้มาให้พี่น้องทั้งหลายทราบ เพื่อให้เป็นคติ
 ตัวอย่าง อย่าอ่อนแอท้อแท้กับความชั่วช้าลามก มันเหยียบจริง ๆ นะ เราสอนอย่างนั้น
 ต่างหาก นี่เป็นครั้งที่หนึ่งก็บอกแล้ว

ครั้งที่สองก็เหมือนกัน เราช่วยบ้านช่วยเมือง ช่วยหัวขาดเลย เราพูดจริง ๆ
 อย่างนี้ ถ้าลงมันได้เด็ดมันเด็ดจริง ๆ ไม่ได้เหมือนใคร เราพูดจริง ๆ เหมือนเราคน
 เดี่ยวเท่านั้นใครอย่ามาแย่งตำแหน่งเราไป ศอกทองเอาหลงทิศไปนะ เวลาเอาจริงจริง
 จริง ๆ เวลาเล่นกับหมานี่ใครมายุ่งไม่ได้นะ ชัดกับหมาจนมันร้องแฉก ๆ ริงเข้าป่า สู้
 เราไม่ได้ เวลาเล่นกับหมาก็เอาจริงเอาจังมาก จนหมาวิ่งเข้าป่า คือเขาเมื่อยเขาเพลีย
 จับขาตั้งออกมา เล่นไปเล่นมาหลายครั้งหลายหนมันเหนื่อยซิหมา พอหลุดมือนี้วิ่งเข้า
 ป่า เอาจนกระทั่งหมาเซ็ดหมากแล้ว อย่าว่าแต่มนุษย์ก็แล้วเลย หมาก็กลัว เล่นกับหมา
 หมาก็กลัว

เราพูดอย่างนี้ยังไม่ลืมนโยมแม่ตุใหญ่โตเหมือนกันนะ ตั้งแต่เป็นหนุ่ม มันเป็นตัว
 แต่เด็กกับหมานีพูดจริง ๆ นะ จนกระทั่งเป็นพระเดี๋ยวนี้ก็ยังไม้ออกกับหมา เดิน
 จงกรมอยู่บางที่ไอ้หมีมันบุกเข้ามา มึงมาจากไหนไอ้หมี มันก็บึ้ง ๆ มา ตบหลังปั๊บเฉย
 เลยนะไอ้บ้าตัวนี้ไม่ได้สนใจกับเรา โห้ย ทำใหญ่มาก ตีปี่วะหลังมันเฉย โถ มึงยังทำ
 ใหญ่อยู่หรือไอ้หมี มันก็ไปเฉย มันไม่กลัวเรานะ เราเดินจงกรมนี้มันมา บึ้ง ๆ เข้ามา

มึงมาจากไหนไอ้หมี เตรียมท่าแล้วนะ พอมาก็ฝ่ามือใส่กลางหลัง เขาเดินเฉยเลย ไอ้ มึงยังทำใหญ่อยู่หรือไอ้หมี แน่ะเล่นกับหมาก็เป็นอย่างนั้นละ

เวลาจริงก็จริงจริง ๆ อย่างที่ว่าช่วยชาติคราวนี้เราช่วยอย่างจริงจัง ตัดคอลงไป เลยเทียว เอา ถ้างลวงตาบ้วยังไม่ตาย ยังเหลือหลวงตาบ้วคนเดียวใครอย่าเข้ามานะ ถ้าไม่อยากเป็นศพว้างนั้นเลย เข้าใจไหม คนไทยตายทั้งชาติแล้วก็ตาม หลวงตาบ้วยังอยู่ อย่าเข้ามานะ อันใดที่เรารักเราสงวนอย่าเข้ามาจุดนี้ละ ถ้าไม่อยากตายหมดทั้งโคตรทั้ง แซ่ ถ้าจะหวังตายหมดทั้งโคตรทั้งแซ่ จดทะเบียนบัญชีมา จดมาแล้วมาอ่านให้หลวงตา บ้วฟัง มาครบกันแล้วโคตรแซ่ของเราจะมาจวมด้วยกันหมด เอ้า เข้ามาเราจะบอก อย่างนั้นเลย ใส่เปรี้ยวเดียวหงายหมาหมดเลย นี่เรียกว่าจริงไม่ได้เล่นยังบอกแล้วเรา ช่วยชาติไทย เพราะฉะนั้นจึงกล่าวพูดทุกอย่างต่อพี่น้องชาวไทยเราด้วยความเมตตาแล้วนั้น ๆ ไม่มีกิเลสตัวใดแม้เม็ดหินเม็ดทรายที่จะมาแฝงในกิริยาอาการที่พูดนี้เลย มีแต่ธรรม ล้วน ๆ ออก ธรรมล้วน ๆ คือเมตตาธรรม จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจทุกคน

เราทำด้วยความพอใจภูมิใจของเราทุกอย่าง ไม่มีข้อตำหนิติเตียนเราว่า ได้เป็น ความมัวหมองมลทินอะไร ในบรรดาสมบัติพี่น้องทั้งหลายผ่านมาหาเราไม่มี บอกว่า ไม่มีเลย เช่นอย่างของตกลานี่ลงบัญชีก็ตามไม่ลงก็ตาม เข้านั้นแล้ว ๆ ตายตัว ๆ เป็น อย่างอื่นไปไม่ได้ คอขาดเลยกับเรา ถ้างได้ว่ากันแล้วขนาดนั้นคอขาดเลย มาเล่นกับ เราแ่ง ๆ งอน ๆ ไม่ได้นะ เราเอาจริงเอาจังทุกอย่าง เพราะเราไม่มีแ่งอนอะไร เป็น ธรรมล้วน ๆ ตลอด

ทองคำที่เราได้แล้วเวลานี้ก็ได้อ่านให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกันแล้ว ทองคำ รวมทั้งหมดได้ ๔,๒๙๙ กิโลครึ่งแล้วนะ ยอดรวมทองคำทั้งหมดเรียกว่า ๔ ตัน ๒๙๙ กิโลเวลานี้แหละ แน่ใจว่าได้แล้ว นี่ก็ทราบจากคุณชายทางกรุงเทพฯ แล้วเมื่อวานนี้ โทรมา หาทางนี้ว่า เงินที่เศษเหลือที่เราโอนไปเป็นร้อยล้านนั้น ที่นี้ซื้อเท่านั้นซื้อเท่านั้นมันเศษ คุณชายก็เลยเอาเงินที่เศษนี้ซื้อทองคำอีกว่าได้อีกแท่งหนึ่งแล้วนะ ได้แล้วอันนี้แน่แล้ว ที่เรากะว่าแท่งที่สามจะบุก ๆ นั้นก็เรียกว่าจะเข้าขั้นแน่แล้วนะ ที่แรกว่าจะบุก เดี่ยวนี้ มันได้ ๓ แท่งแล้ว น่าจะไม่ได้บุกแล้วนะ แล้วพอดีเมื่อวานได้ทราบมาทางกรุงเทพฯ อีก ๑ แท่งก็เป็น ๔ แท่งใช้ไหม (๓ แท่งแล้วครับแท่งที่ ๔ บุกหน้อยครับ) แท่งที่ ๔ กำลังบุกนะ เออ ๓ แท่งแน่แล้ว แท่งที่ ๔ กำลังบุก อย่าให้ได้บุกนะ มันเสียกระสุนวะ ให้เอามาก่อนอย่าให้ได้บุก กระสุนลูกหนึ่งมันราคาเท่าไร เอาทองมาซื้อไว้กระสุนนี้ จะ เป็น ๔ แท่งละ ถ้า ๔ แท่งก็จะเป็น ๑๒๔ แท่ง ๆ ละ ๑๒ กิโลครึ่ง รวมแล้วเป็นน้ำหนัก ๑,๕๕๐ กิโล ถ้าเป็นแท่งที่ ๔ แล้วจะ ๑,๕๕๐ ยังจะอยู่นะ พยายามตัดจะออกอย่าให้มัน เหลือ ให้มันทางด่วนไปเลย เหมือนไอ้หมินั้นมันเต็มยศมันทางด่วนแล้ว

เรามีแต่เขยิบใส่ทองคำเวลานี้ ส่วนเงินสดที่จะช่วยพี่น้องชาวไทยเราก็เคยเรียนให้ทราบแล้วว่า เราทำประเพณีโถไปนะ โถช่วยทางโน้นทางนี้ที่เห็นว่าจำเป็น ๆ ส่วนทองคำนี้ใส่เลย เข้าใจไหม ได้มาเท่าไร ๆ แบ่งทางทองคำนี้ใส่เข้าเลย ส่วนประชาชนทั่วประเทศไทยนี้เรียกว่าโถออกไป ด้วยความจำเป็นจริง ๆ แล้วโถ เออเสีย ๆ ว่า จั๊นนะ ทางทองคำนี้ใส่เลย มีเท่าไรใส่เลย เดียวนี้กำลังบุกแท่งที่ ๔ นี้ก็จะใส่เลย พอบุกได้แล้วใส่เลย

เอาอันนี้ให้เกรียงชัยพิเศษเลย แต่ก่อนคุณน้าเหล็กเดี๋ยวนี้ค่อยเป็นผู้เป็นคนแล้วเราก็เลยเป็นผู้เป็นคน แต่ก่อนมันน่าดู เราก็ตั้งทำเป็นยักษ์ขึ้นมา เดียวนี้ทางนั้นลดทางนี้ยักษ์ก็ลด เดียวนี้เลยกลายเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์แล้วนะ ทางนั้นลดทางนี้ก็ลดลง ก็หาของดีว่าไง ดีขนาดไหนก็ปรับปรุงกันลง ปรับปรุงกันเข้าไปเรื่อย ๆ อย่างนั้นซิ

วันที่นายกท่านจะทอดผ้าป่ามหากุศลในทำเนียบรัฐบาลนั้น ก็น่าจะได้เทศน์เหมือนกันนะ ดูว่าช่องต่าง ๆ จะมากันเยอะวันนั้น จะมาถ่าย วันนั้นหลวงตาบัวอาจจะได้เทศน์ เพราะมันเหมือนกับว่าเป็นประวัติศาสตร์อันหนึ่งเหมือนกันที่ได้มอบทองคำสู่คลังหลวง ในจุดที่เป็นหัวใจของคลังหลวงก็คือทำเนียบรัฐบาล นี้ก็จะได้เข้าตรงนั้นวันนั้น เราจึงแน่ใจว่าคนจะแน่นเอียด พวกที่วีช่องต่าง ๆ จะมากันเยอะวันนั้น เราจึงชักแน่ใจว่าหลวงตาบัวนี้จะได้เทศน์ หลวงตาบัวไม่ทราบจะจัดอะไรออกมาเทศน์ เดียวนี้ยังไม่ได้ค้นหาคะ จะได้อะไร ๆ ออกมา เมื่อถึงวันโน้นก็แล้วกันเอง ได้มีดอโต้มาก็จะจัดหรือได้ไม้เรียวมาก็จะจัดแหละ ถ้าถึงเวลาแล้ว ได้อะไรจัดออก ๆ สู้เลย เข้าใจไหมที่พูดนี้เหอ (เคยเห็นแล้วเจ้าคะ) เคยเห็นมาแล้ว จัดมีดอโต้ก็ออกดีโน้นดีนี้ จัดไม้เรียวบ๊วะเลย ๆ นั้นอย่างนั้นแล้ว

ลูกศิษย์ หลวงตาเจ้าขาเมื่อคืนนี้มีคนโทรศัพท์ทางไกลมาจากกรุงเทพฯ ได้กราบเรียนถามถ้าเป็นไปได้ให้หลวงตาเมตตาตอบนะเจ้าคะ เขาได้ข่าวว่าเดือนกันยานี้จะเกิดเหตุการณ์อันตรายเกิดขึ้นให้โลก ในเมืองไทยด้วย เช่น น้ำท่วม เชื้อนแตก เขาก็กลัวกัน ให้กราบเรียนครูบาอาจารย์ให้ช่วยว่าจะให้พิจารณาอย่างไร เจ้าคะ

หลวงตา อ้อ เรายังไม่เห็นโคตรพวกนี้เสียก่อนเรายังตอบไม่ได้ ต้องเอาโคตรมันที่มามีทำนายเสียก่อน เราถึงจะได้อ่านดูตรวจดูโคตรดูแซ่ของมันเรียบร้อยแล้วเราควรตอบอย่างไรเราก็ตอบ ถ้าไม่มีความรู้ตอบเราก็จะไม่ตอบเข้าใจไหม เวลานี้ยังมีปัญหาอยู่ ยังไม่ได้เห็นโคตรพวกทำนายนี้ เราจึงตอบไม่ได้ เพราะโคตรเรายังอยู่ทุกแห่งทุกหนยังไม่แน่นะ ยังไม่เรียกประชุมกัน หมาไอ้ปุกก็ ไอ้หยอง ก็ยังไม่ได้ประชุมกันประชุมกันได้ตอบเขา ที่เขาพยากรณ์ว่าเดือนกันยานี้จะถูกน้ำท่วม แต่เวลาเดือนสิงหา

น้ำท่วมเมืองอุดรกำลังจะตาย มันไปตายอยู่ที่ไหนไม่เห็นมาพยากรณ์ จะให้เมืองอุดร
ตายหมดนั้นหรือ แน่ะ ตอบแล้วไปละ พอ

เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ท้นต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร ทาง internet
www.luangta.com หรือ www.geocities.com/bantadd